



ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตำแหน่ง ลูกมือช่างแผนกที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และตำแหน่ง คนงาน ซึ่งได้กำหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และดำเนินการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรวมคะแนนการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ และด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. เทศบาลจะแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการดำเนินการสรรหาในตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๓. ผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรได้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และอยู่ในลำดับที่ดีก็ได้รับการจัดจ้างตามลำดับที่ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่ได้รับสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

ลำดับ	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางสาวกรรณิการ์ เชียงแรง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

ลำดับ	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางสาวอภิญา วงค์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

ลำดับ	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
-	-	-

ตำแหน่ง คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)

ลำดับ	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางณิชนันท์ วงค์ชัย
๒	๐๐๔	นางสาวกรรณิการ์ แสงจันทร์
๓	๐๐๓	นายวีระยุทธ วงค์ชัย
๔	๐๐๒	นายพิสิษฐ์ศักดิ์ บุญโต
๕	๐๐๕	นางสาวน้ำฝน ดวงทา
๖	๐๐๖	นางสาวบุษรา วงค์ชัย

ลงชื่อ

(นายกิตติพงษ์ วงค์ชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย